

นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพาเยี่ยมชม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐:๓๐ น.

รองศาสตราจารย์ ดร.สมนต์ สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณรงค์ชัย ยิงศักดิ์มงคล อธิการบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปริญญา อัครานุรักษ์กุล อดีตหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี



มหาวิทยาลัยบูรพา ปัจจุบัน มีคนไข้นอกเฉลี่ยเดือนละประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน เต็มคนไข้ใน ประมาณ ๒๐๐ เตียง มีห้องผ่าตัด จำนวน ๑๒ ห้อง แต่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ๔ ห้อง โรงพยาบาลสามารถให้บริการทางการแพทย์หลากหลายสาขา อาทิ อายุรกรรม ที่ครอบคลุมโรคทุกระบบภูมิคุ้มกัน เวชกรรมที่ค่อนข้างครบวงจร สูติรีเวช ศัลยศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศัลยศาสตร์หลอดเลือด ศัลยศาสตร์สมอง และศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ ออร์โธปิดิกส์ ซึ่งครอบคลุม subspecialties หลายสาขาย่อย นอกจากนี้ ยังมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวิลาภ ตันสวัสดิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ แพทย์หญิงผกาพรรณ ดินชูไทย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ดร.เวรกา กลิ่นวิจิต รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมทั้ง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการ และผู้บริหาร ของโรงพยาบาลให้การต้อนรับ ในครั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยได้รับฟังการเสนอผลการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ และของโรงพยาบาล



บริการเฉพาะด้าน คือ เวชศาสตร์การเดินทางการและการท่องเที่ยว ซึ่งครอบคลุมไปถึงวัคซีนต่าง ๆ ด้วย รวมทั้งการบริการทางทันตกรรม พร้อมทั้งมีระบบสนับสนุนที่จำเป็น จากนั้นได้เดินชมสถานที่บริเวณให้บริการผู้ป่วยนอก ส่วนให้บริการทางเอ็กซเรย์ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องมือที่ทันสมัยไว้บริการคนไข้ ฝ่ายห้องปฏิบัติการที่ให้บริการตรวจส่งตรวจประกอบการวินิจฉัยโรคซึ่งที่นี่ยังมีระบบ AI หรือ Artificial Intelligence และระบบอัตโนมัติขั้นอื่นมาช่วย ทำให้การบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการรวดเร็วมาก สำหรับห้องยาหรือฝ่าย

เภสัชกรรม พัฒนาเป็น Robot Pharmacy มีระบบหุ่นยนต์มาเสริมการให้บริการทางเภสัชกรรม รวมทั้งระบบอัตโนมัติขั้นที่ทันสมัย ส่งผลให้ลดความคลาดเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายยาแก่คนไข้ จากนั้นคณบดีคณะแพทยศาสตร์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้นำชมห้องผ่าตัด ซึ่งบางห้องเป็น ระบบ Hybrid คือ Hybrid operation theater สำหรับห้องพิเศษ มีห้องหลายแบบหลายประเภทรองรับความต้องการของคนไข้



รองศาสตราจารย์ ดร.สมนต์ สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า “ในด้านการผลิตบัณฑิตสาขาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ก็ทำได้ดี ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพของบัณฑิตแพทย์ก็เป็นที่น่าพอใจ ผลการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรแพทยศาสตร์ก็ได้รับการรับรองจาก WFME ผลการประเมิน EdPEX ก็อยู่ในแนวหน้าเมื่อเทียบกับส่วนงานอื่นในมหาวิทยาลัย ก้าวต่อไป คณะควรต้องเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลให้สามารถรับคนไข้ได้มากขึ้น และขยายศักยภาพไปยังความเชี่ยวชาญ

สาขาอื่น ๆ ที่ยังไม่มีให้มากขึ้น และเตรียมความพร้อมจนสามารถเปิดระบบการฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ รวมทั้งการขยายให้เป็นที่ฝึกงานของนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยบูรพา ในแง่ของสถานที่นั้น ปัจจุบันมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่พอสมควร อาคารจอดรถขนาดใหญ่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง หากแล้วเสร็จจะสามารถให้บริการคนไข้ได้สะดวกมากขึ้น บรรยากาศภายในโรงพยาบาลไม่แออัด และมีบรรยากาศที่สะดวกสบาย คนไข้ใช้เวลาไม่นานนัก ทั้งนี้โดยส่วนตัว ก็มาเป็นคนไข้ที่นี่ และได้มาใช้บริการหลายครั้งแล้ว

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีการระงับปัจจุบัน โรงพยาบาลขาดแคลนบุคลากรปฏิบัติงานประจำค่อนข้างมากเนื่องจากอัตรากำลังที่ได้รับจัดสรรมีจำกัด โดยเฉพาะ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่ทางห้องปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ระดับผู้ช่วยอื่น ในขณะที่โรงพยาบาลในสังกัดของมหาวิทยาลัยของรัฐส่วนมากได้รับสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินสำหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ในโรงพยาบาล แต่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาต้องใช้เงินรายได้ของตนเอง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลมีสัดส่วนสูงมาก ขณะนี้ท่านอธิการบดีและคณบดีคณะแพทยศาสตร์กำลังดำเนินการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งก็มีความคืบหน้าตามลำดับ คาดว่าน่าจะมีข่าวดีในไม่ช้า นอกจากนี้ ขณะนี้ทางสภามหาวิทยาลัยบูรพาได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับรูปแบบการบริหารโรงพยาบาล โดยมีท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์ร่วมเป็นกรรมการด้วย

ในท้ายที่สุด นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอให้กำลังใจผู้บริหารและบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาล ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ อธิการบดีก็ทราบข้อขัดข้องเป็นอย่างดีและกำลังดำเนินการเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลอยู่ ก็ต้องขอขอบคุณท่านคณบดีและทีมงานคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย”



จัดทำโดย : นายเมธิน ศรีสวัสดิ์